

Lịch sử Income Tax

Tác Giả: Nguyán Thá Sinh

Thứ Năm, 09 Tháng 2 Năm 2012 05:34

Hàng năm đến khoảng giữa tháng 01 những người đi làm sẽ nhận được các giấy tờ có liên quan đến việc khai thuế thu nhập cá nhân (income tax)



Những giấy tờ chứng nhận (forms) thu nhập W-2, cùng với các mẫu chứng nhận thu nhập khác như 1099-MISC, 1099-INT, 1099-DIV, 1099-R, W-3, 1096, 1099-PATR, 1098-T, 1098, 1099-S, 1099-A, 1099-B, 1099... đều có thể khai thuế thu nhập cá nhân (income tax). Sau đó tùy theo [1] số tiền làm được nhiều hay ít trong năm (tính trên tổng số thu nhập dựa theo thuế suất - tax rate), [2] có nuôi con hoặc phải chi trả những phí cho người thân hay không, [3] có đóng tiền cho mình để học hoặc cho con em đi học (được gọi là tín chứng miễn thuế - tax credit), [4] có quyền góp tiền cho các công xã hội, trừ chi phí (personal deductions)... số tiền bạn sẽ được lãnh về (tax refund) hoặc phải đóng lại vì bạn nợ thuế (tax owed).

Sở thuế IRS - Internal Revenue Service là nơi người ta nói đến nhiều nhất vì đây là nơi tất cả những ai có đi làm và khai thuế sẽ gửi hồ sơ của mình đến đây. Với mức số khá đông có thu nhập thấp (và có con nhỏ) thì giữa mùa khai thuế họ mong sẽ nhận được chút tiền thuế lãnh về bù số tiền thuế được Sở thuế giữ lại (tax withholding) trong thời gian họ đi làm; cùng với mức số tín chứng miễn thuế như có con nhỏ, đi học, mua nhà lần đầu... Một điều chúng ta cần hiểu rõ là chỉ những người có đi làm và có thu nhập cá nhân (income) mới cần khai thuế thu nhập cá nhân. Những ai không đi làm (hoặc đi làm quá ít tiền) không phải khai thuế.

Nói đến khai thuế thu nhập, người ta nghĩ ngay (không phải chỉ có chuyên viên kỹ thuật và hoặc số đóng ra; song họ còn quan tâm đến chuyên viên và được bao nhiêu hoặc số phải đóng ra nhiều hay ít). Vì thế trong tháng 01, sau khi nhận được đầy đủ các giấy tờ liên quan đến khai thuế, người ta sẽ đi so sánh, đối chiếu các văn phòng khai thuế để coi nơi nào “lãng phí” tốt nhất để giúp họ kỹ thuật được nhiều càng tốt, hoặc càng đóng ít càng hay.

Tất nhiên, kỳ nghỉ dịch vụ khai thuế thu nhập cá nhân là một kỳ nghỉ hái ra bạc trong những tháng đầu

Lịch sử Income Tax

Tác Giả: Nguyán Thá Sinh

Thứ Năm, 09 Tháng 2 Năm 2012 05:34

lên báo chí, gißy phép đăng ký môn bài, nhßng bß bài tây, và nhßng văn kißn lußt pháp. Kß đó là Đßo lußt Townsend (Townsend Act of 1767) đánh thuế lên gißy, sßn, và trà. Vì thß hành đßng cßa nhßng ngß i Mß đßu tiên chßng lßi chính sách thuế khóa cßa Anh Qußc vì hß tin rßng các loßi thuế này bßt công vì Anh Qußc đã đánh thuế mà không đßm xßa gì đßn sß hißn đßn cßa hß (taxation without representation).

Cußc khßi nghĩa cách mßng ngß i Mß chßng lßi Anh Qußc mßt phßn do áp bßc thuế khóa. Vì thß khi thßc hißn chính sách thuế đßi vßi công dân cßa mình, Mß phßi có nhßng cân nhßc rßt cßn thßn, vì hß cßn tránh chuyßn không thß lßp lßi chính sách thuế khóa hà khßc nhß cßa ngß i Anh trßc đó. Kßt quß là vß Thß ký Ngßn khß Mß là Alexander Hamilton (1755-1804) lúc đó đã tìm ra mßt cách thu tißn đß trang trßi cho chißn phí trong cußc Cách mßng chßng Anh Qußc (American Revolution) năm 1791 khá tßnh khéo léo bßng cách chß đánh thuế lên nhßng sßn phẩm liên hß đßn xa hoa lßc thú (sin tax) trong đó rßu mßnh (distilled spirits) bß khß trßc tiên. Dĩ nhiên, nhßng ngß i Mß sinh sßng ß tißn đßn phía Tây đã tß ra bßt mãn vì hß sßn xußt nhißu rßu whiskey hßn ngß i Mß sßng ß bß phía Đông. Sß kißn này đã đßn đßn Cußc Nßi đßy cßa Whiskey (Whiskey Rebellion) đßn ra vào năm 1789 đßi tßi cßa Tßng thßng George Washington chßng lßi chính sách thuế đánh vào rßu whiskey.

Chßng phßi chß có Alexander Hamilton là ngß i nghĩ đßn thu thuế đß trang trßi chi phí chißn tranh. Lßch sß xa xßa nhßng ngß i Ai Cßp cß, ngß i Rome, thßi kß Phßc hßng, và nhißu nßc khác đã nghĩ đßn thu thuế đß có tißn xây đßng quân đßi. Thu thuế thßc ra không hß mßi lß. Thßi nào cũng có nhßng hình thßc thuế. Cßng nßp cho vua quan cũng là mßt đßng thuế. ß Vißt Nam chúng ta có thuế thân (hay còn gßi là thuế đinh) đóng theo sußt áp đßng đßi vßi đàn ông có tß thßi Hßu Lý (do Vua Thái Tß lên ngôi năm 1009). Rßi đßn lßt Phßp duy trì loßi thuế thân (capitation) đánh lên ngß i dân Vißt Nam đã đßc cß Ngô Tßt Tß mô tß rßt kß trong tác phẩm Tßt Đßn. Đßo ßy nam đinh tß 13 đßn 53 phßi đóng sußt đinh. Theo thßi giá năm 1890, thuế sußt đinh hßng năm khoßng 5 đßng Đông đßng trong khi đó thu nhßp cßa ngß i dân chß đßc 2 đßng.

Thuß lßi tßc cá nhân vß sau này mßi xußt hißn. Vßy thuế lßi tßc là gì? Đó là loßi thuế ngß i dân đi làm sß đóng mßt phßn (percentage) sß tißn thu nhßp làm ra cho chính phß. Ngß i Anh đßn năm 1799 đßa ra thuế thu nhßp (hay thuế lßi tßc) đß chính phß có đß tài chánh chi phí cho cußc chißn chßng lßi ngß i Pháp do Napoleon (1769-1821) chß huy.

Vào năm 1812, Mß đßi đßn vßi bài toán tßng tß vì chi phí cußc chißn (War of 1812) chßng lßi Đß qußc Anh. Vì thß vißc đánh thuế lßi tßc cá nhân đã đßc chính phß Mß nghĩ đßn. Tuy vßy, cußc chißn này đã kßt thúc trßc khi thuế thu nhßp cá nhân chính thßc trß thành lußt. Khi nßc Mß rßi vào cußc nßi chißn (American Civil War), vißc đánh thuế lßi tßc cá nhân mßt lßn nßa

Lịch sử Income Tax

Tác Giả: Nguyễn Thị Sinh

Thứ Năm, 09 Tháng 2 Năm 2012 05:34

Đầu tiên đem ra xét là Kỳ thuế là Quốc hội Mỹ đã thông qua Luật Ngân quỹ (Revenue Act of 1861) chuyển vào thuế thu nhập cá nhân. Tuy vậy việc thu thuế trở nên vô cùng phức tạp nên sau nhiều lần điều chỉnh, thuế thu nhập mới được chính thức áp dụng qua Đạo luật Thuế (Tax Act of 1862) vào năm sau. Với đạo luật thuế này, một số loại hàng hóa kể từ nay sẽ bị đánh thuế như lông chim, thuốc súng, bàn bi-a, và da thú. Ngoài ra, thuế lợi tức được phân định rõ: Nhượng ai kiếm được dưới \$10,000 sẽ phải nộp cho chính phủ 3% và những kiếm được trên \$10,000 sẽ phải nộp 5%. Tuy nhiên, vào thời đó luật thuế cho người dân được phép trừ đi một khoản áp dụng chung (standard deductible) là \$600. Sau đó luật thuế thu nhập được tiếp tục chỉnh sửa và cuối cùng nó được hủy bỏ hoàn toàn vào năm 1872.

Vào những năm cuối thập niên 1890, Chính quyền Liên bang Mỹ bắt đầu nghĩ đến chuyển đánh thuế. Trong quá khứ, nguồn thu được từ thuế nhập khẩu và xuất khẩu cùng với thuế đánh lên một số loại hàng hóa. Dĩ nhiên đánh thuế như thế sẽ ảnh hưởng đến chi phí của cá nhân trong những phạm vi này. Vì thế chính phủ Mỹ nghĩ đến chuyển có một hệ thống thuế áp dụng công bằng lên tất cả mọi người. Mô hình thuế bậc thang có thu nhập càng cao sẽ đóng thuế càng nhiều (graduated-scale) được cho là công bằng với tất cả công dân Mỹ. Vì thế chính quyền liên bang đã đưa ra chế độ thuế thu nhập áp dụng lên toàn quốc vào năm 1894. Tuy vậy quyền thu thuế áp dụng cho mọi tiểu bang đưa trên dân số của riêng tiểu bang đó nên Tòa Tối Cao của Mỹ vào năm 1895 đã bác bỏ luật này vì cho là vi hiến.

Đến giờ ra một hệ thống luật thuế lợi tức lâu dài, Hiến pháp Mỹ cần được sửa đổi. Vì thế năm 1913, Tu chính án 16th của Hiến pháp được soạn thảo bởi Hội đồng Thuế Liên bang được đưa ra dân số Tiểu bang với nội dung như sau: "Quốc hội có quyền đánh thuế thu nhập từ tất cả các nguồn lợi, không cần tuân theo phân dân số của riêng mọi tiểu bang, và không cần phân bố cho bất kỳ tiểu bang nào (The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes, from whatever source derived, without apportionment among the several States, and without regard to any census or enumeration). Kỳ tiếp, cùng năm 1913 đó hệ thống luật thuế thu nhập cá nhân đã ra đời và mức thuế 1040 được tiên định sẽ đóng.

Hiện nay, Sở thuế IRS của Mỹ thu về khoảng \$1.2 tỷ tỷ khoảng 133 triệu hộ sẽ thuế khai cá nhân hàng năm. Ngoài ra, một số tiểu bang của Mỹ còn đánh thêm thuế thu nhập cá nhân của tiểu bang (state income tax) cùng lên thuế thu nhập của Liên bang (federal income tax). Hiện có 7 tiểu bang không đánh thuế tiểu bang gồm: Alaska, Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington và Wyoming. Còn hai tiểu bang khác là New Hampshire và Tennessee chỉ đánh thuế tiểu bang lên thu nhập từ lợi chia từ cổ phần (dividend) và thu nhập từ lãi suất (interest income).

Lịch sử Income Tax

Tác Giả: Nguyễn Thị Sinh

Thứ Năm, 09 Tháng 2 Năm 2012 05:34

Nói tóm lại, thu thuế thu nhập cá nhân là một vấn đề gay gắt, luôn thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt vì nó gắn liền với một khoản thu nhập cá nhân mà phải đóng ra cho chính phủ. Hãng xôn xao luôn gọi là một phần thu theo luật định. Nếu bạn mua sắm Thuế giá trị gia tăng hàng hóa mà không nộp thuế - đặc biệt năm bạn sống ở Mỹ - hoặc tránh phải nộp thuế vì thuế giá trị gia tăng (tax withholding) quá ít, hãng bạn làm việc sẽ giúp bạn trả thêm tiền. Ngoài ra, vì chính sách thuế thu nhập thay đổi hàng năm (và cũng là nguồn tiền để chính phủ chi tiêu cho nhu cầu khoản chi phí) nên tất cả những điều bạn cần, chính sách thuế của các công ty viên Công ty hàng đầu ra luôn được người dân theo dõi rất kỹ lưỡng.

Thôi thì đạo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Đến Rome thì phải xin theo tục lệ của người Rome. Sống ở Mỹ thì phải ăn theo lệ ở Mỹ. Đi làm phải đóng thuế. Mỹ cũng là chuyện là thuế. Mà người mà ra thuế ở Mỹ rất công bằng (ai cũng như ai) và tiền thuế được sử dụng đầu vào đó, rất minh bạch, chứ không bị biến thành, ăn chặn, giấu dốt. Rồi về già tiền trả công cũng từ thuế mình đóng mà ra. Nghĩ lại chuyện thuế đó cũng là cái may mắn của mình, những di dân có được các họ sinh sống tại đây. Chứ còn ở nước ngoài, các họ đi làm, đóng thuế, nhưng có được các tuồng già thông thạo, may mắn này xem ra còn khuya mới có được.

Nguyễn Thị Sinh

Việt tại Dallas

(Theo , <http://www.govspot.com/know/incometax.htm>)